

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý III năm 2021; triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021

Ngày 30/9/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021; đồng thời, quán triệt một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng được ban hành từ đầu năm 2021 đến nay¹ để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Ngành. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng và thường trực, lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của đại biểu dự Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; đồng thời, trao đổi, kết luận một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2021

Quý III/2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: (1) Tích cực triển khai, xây dựng và hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2021, nổi bật là đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về Thi hành Điều lệ Đảng, Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 với nội dung cơ bản kế thừa Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW của khóa XII, có sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng, là cơ sở để bảo đảm

¹ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách đối với chức danh trợ lý, thư ký;... và một số Hướng dẫn do Ban chủ trì ban hành.

thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng. Đặc biệt, đã tham mưu Bộ Chính Trị lần đầu tiên ban hành Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đến nay, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành 19/28 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đạt 67,8%) và chủ trì ban hành 09 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu. (2) Tham mưu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên theo đúng quy trình, quy định. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã linh hoạt, chủ động triển khai cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19. (3) Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, nhất là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác của toàn Ngành.

Từ những kết quả công tác đã đạt được, toàn Ngành rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: (1) Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, đồng thời tranh thủ các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. (2) Thực hiện kịp thời việc triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. (3) Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

II. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2021

Quý IV/2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, toàn Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(1) Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ báo cáo cấp ủy; đồng thời tham gia góp ý tích cực, hiệu quả, có trách nhiệm để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021. Trong đó, tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn chỉnh các sản phẩm Đề

án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. (2) Tiếp tục hoàn thiện 08 đề án² dự kiến báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong Quý IV/2021.

2. Tiếp tục đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(1) Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW³, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. (2) Tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chông chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị. Hoàn thành sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW⁴, ngày 07/8/2018 và Kết luận số 74-KL/TW⁵, ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị. (3) Tiếp tục triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ, giải pháp, 02 trọng tâm, 05 đột phá mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đặt ra. Phát huy dân chủ nhưng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời, tạo môi trường và khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên

(1) Tham mưu thực hiện kịp thời công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

² (1) Sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; (2) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (3) Tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh; (4) Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 266-QĐ/TW, ngày 20/10/2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; (5) Sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại; (6) Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương; (7) Quy định của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; (8) Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận 43-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

³ Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

⁴ Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

⁵ Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tham mưu ban hành Quy định của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị. Thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo tinh thần các Kết luận, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đúng quy trình, lựa chọn được cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. (2) Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. (3) Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; thường xuyên rà soát, nắm chắc vấn đề lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay; việc thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng, phục vụ tốt công tác cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia. (4) Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học về tổ chức, cán bộ, đảng viên. (5) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Phối hợp hoàn thành tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí bằng hình thức trực tuyến. Chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc mang tên Búa Liềm vàng lần thứ VI-năm 2021 bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

4. Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng

(1) Tích cực tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (2) Chuẩn bị chu đáo, tổ chức Hội nghị các trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Hội nghị tổng kết toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; kịp thời đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của toàn Ngành.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp

(1) Tiếp tục tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai Kế hoạch khảo sát thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và biên chế giai đoạn 2022-2026 theo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026. (2) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, biên chế, điều lệ, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp.

6. Hướng ứng phong trào thi đua chuyên đề; xây dựng Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

(1) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo vị trí việc làm. (2) Triển khai phong trào thi đua: “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, đồng thời bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, bảo đảm an toàn, an tâm công tác. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

(3) Thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp thu, phối hợp và báo cáo các cấp có thẩm quyền sớm trả lời, giải đáp cụ thể. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phát hiện kịp thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Ban Tổ chức Trung ương qua các kỳ họp giao ban trực tuyến hoặc bằng văn bản để cùng phối hợp giải quyết.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đã ký: Mai Văn Chính

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

*

Số 336-BS/VPTU

SAO LỤC

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Nơi nhận:

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn,
- BTV các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- C, PCVP; P.TH; P.HC-LT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Ngọc Bích